

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล้านนอก  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
 ครั้ง ๑/๒๕๖๒  
 วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล้านนอก

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ	ประธานสภาฯ		
๒	นายชุม ธงสันเทียะ	รองประธานสภาฯ		
๓	นายสำราญ พินิจ	เลขานุการสภาฯ		
๔	นายชิต อยู่พันดุง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑		
๕	นายจรัส ดาขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๒		
๖	นายจิว ดีขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๒		
๗	นายประวิทย์ สระขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๓		
๘	นายประมวล เดื่อยขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๓		
๙	นายประจวบ ดิษฐการ	ส.อบต.หมู่ที่ ๔		
๑๐	นายบุญมี เทียงจันทิก	ส.อบต.หมู่ที่ ๔		
๑๑	นายขุนห์ เจริญ	ส.อบต.หมู่ที่ ๕		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์	นายก อบต.		
๒	นายคชาวุธ ไกรฤกษ์	รองนายก อบต.		
๓	นายประมูล ดานขุนทด	รองนายก อบต.		
๔	นายสมศักดิ์ ดงสันเทียะ	เลขานุการฯ		
๕	นางสาวนิตา ธิสูงเนิน	รองปลัด อบต.ด้านนอก		
๖	นางฉันทนา พระเดชพงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๗	นายปณณทัต นอขุนทด	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด	หัวหน้าสำนักงานปลัด		
๙	นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤกษ์	นักพัฒนาชุมชน		
๑๐	นางสาววัชรภรณ์ เชื้อขุนทด	นักจัดการงานทั่วไป		
๑๑	นางสาวอัญชลินทร์ ปัญจะศรี	นักวิชาการพัสดุ		
๑๒	นางสาวปรีดา ดิกขุนทด	บุคลากร		
๑๓	นายประดิษฐ์ สารจันทร์	นักป้องกันฯ		
๑๔	นางสาวจันทร์จิรา ปราณีตพลกรัง	นักวิชาการเงินฯ		
๑๕	นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด	นักวิเคราะห์ฯ		
๑๖	นางสาวอุษา นนทขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๗	นางสุดารัตน์ พึ่งสูงเนิน	นักจัดเก็บรายได้ฯ		
๑๘	นางประอรรรัตน์ ดาวขุนทด	ลูกจ้างประจำ		
๑๙	นางแดงอ่อน อินทาพันธ์	ผู้ดูแลเด็ก		
๒๐	นางนุชลิย์ นุขุนทด	ครูผู้ดูแลเด็ก		
๒๑	นางสมสอน ยศสันเทียะ	ผู้ดูแลเด็ก		

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสำราญ พินิจ

เลขานุการสภา

ประธานสภา

**ระเบียบวาระที่ ๑**

นายเสนห์ อ่องสันเทียะ

ประธานสภา

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายเสนห์ อ่องสันเทียะ

มติที่ประชุม

นายเสนห์ อ่องสันเทียะ

ประธานสภา

นายเสนห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภา)

**ระเบียบวาระที่ ๓**

นายเสนห์ อ่องสันเทียะ

ประธานสภา

นายสำราญ พินิจ

เลขานุการ

บัดนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก ได้มาลงชื่อและเข้านั่งในที่ประชุมทั้ง ๑๐ ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก**

**๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒**

ขอให้ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้พิจารณابันทักการประชุสภา อบต.

ประธานสภาฯ ตำบลนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตามบันทึกรายงานการประชุมเอกสารที่ได้แจกให้ทราบ และขอมติที่ประชุมในการรับรอง

เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ตำบลนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ดังนี้

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมเป็น ๓๐ นาที ตั้งแต่เวลา

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุมอีกครั้งเวลา ๑๐.๓๐ น. ขอให้รักษาเวลา ขอเชิญพัก

\*\*\*\*\* พักตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. \*\*\*\*\*

ขณะนี้เวลา ๑๐.๓๐ น.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านเข้านั่งในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดำเนินการต่อไปครับ

**เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา**

**๓.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)**

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายและวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญครับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตลอดจนการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัตินโยบายประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี

ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามลำดับให้เป็นปัจจุบัน

๒.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๓.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้จัดทำประชาคมในระดับตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ระดับชุมชนเมืองสำหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสำหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๓.๔ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับ ประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๕ โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๕. การกำกับดูแล

๕.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ

๕.๒ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นสำคัญ

๖. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้วเสร็จ

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  
ประธานสภาฯ

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ สอบถามได้ครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- ไม่มี -

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

ถ้าไม่มี ลำดับต่อไปขอเชิญ ท่านนายก อบต.ด้านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป ขอเรียนเชิญ ครับ

นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เนื่องด้วยระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ประธานสภาฯ

ได้ชี้แจงรายละเอียดเค้าโครง

นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด

เค้าโครงร่างแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) คับ

นักวิเคราะห์ฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ตามระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี สำหรับรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ดิฉันขอนำเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก ขอให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ค่ะ

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๕ รายละเอียดโครงการ (ตามเอกสารที่แจกให้แล้ว)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือไม่ครับ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  
(ประธานสภาฯ)  
มติที่ประชุม

ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
หรือไม่ หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ

เห็นชอบ

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

#### ระเบียบวาระที่ ๔

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  
(ประธานสภาฯ)

#### เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  
ประธานสภาฯ

ขณะนี้เวลา ๑๒.๓๐ น. ผมขอพักรับประทานอาหาร  
หากไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จตุรายนการประชุม

(นายสำราญ พินิจ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนอก

- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายจิว ดีขุนทด)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายจรัส ดาขุนทด )

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

( นายบุญมี เทียงจันทิก)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนอก